

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ <http://trang2.go.th/> ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน จะ ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึง การลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจ ถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจดจำเอกลักษณ์ของภาษาและ ปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความ ปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทาง ออนไลน์ การปรับเปลี่ยน เนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบันเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ใช้คุกกี้อย่างไร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเยี่ยมชมและการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านทำให้สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน คุกกี้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ใช้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราว เพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เช่น ฝ่าติดตามภาษาที่ท่าน ได้ตั้งค่า และเลือกใช้ เป็นต้น และจะลบออก จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์

2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มีดังนี้

- คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
- คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิด การใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
- คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น จดจำชื่อบัญชี ผู้ใช้งานของท่าน จดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่าน สามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

ประเภทของคุกกี้	รายละเอียด	ตัวอย่างคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)	คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้	cookiesession1
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และประเมินผลการใช้ งาน (Performance/ Statistics Cookies)	คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ข้อมูลที่ คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติ เท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะ ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้	- dtLatC - mobile - rxvt - dtPC - _uid26039 - dtSa - _cbclose26039 - _cbclose - WSS_ FullScreenMode - dtCookie - rxVisitor - _gid - _ctout26039

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของ บุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย ของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบ

ต่อคุณก็เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่าน ควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุณ
ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และตามการให้บริการจริง
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บน
เว็บไซต์นี้ ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุณก็ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 2 ท่านสามารถติดต่อสอบถาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้ที่

- สถานที่ติดต่อ : 359 ถ.เพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
- ช่องทางการติดต่อ : โทร. 0 7527 2050 Fax 0 7527 1076

อีเมล : saraban04053@obec.go.th, smarttrang2@trang2.go.th